

ชื่อวิทยานิพนธ์	การเดินทางในทัศนะอิสลาม
ผู้เขียน	นายมาหะมะ อาบู
สาขาวิชา	อิสลามศึกษา
ปีการศึกษา	2556

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเดินทางตามทัศนะอิสลาม และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูล แผ่นซีดี และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้หลักการมุตเตาะลัหฺ อัลหะดีษ และหลักการตรึงีหฺ

ผลการวิจัยพบว่า 1. ความหมายของการเดินทางคือ การออกไปจากบ้านสู่ปลายทางที่ต้องการและเป็นที่ชอบด้วยบทบัญญัติ รูปแบบคือการเดินทางเพื่อศึกษาหาความรู้ เพื่อสังเกตความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ ﷻ เพื่อออกห่างจากสิ่งต่างๆที่ขัดขวางการปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนา สังเกตความล้มเหลวของชนชาติก่อนๆ เพื่อประกอบพิธีอุมเราะฮฺและประกอบพิธีหัจญ์ และเพื่อปกป้องศาสนา มารยาทในการเดินทางคือ เตรียมค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว คัดเลือกผู้ร่วมเดินทาง ขอโอวาทจากผู้รู้ ขอคู่อำให้กับสมาชิกในครอบครัว ออกเดินทางในวันพฤหัสบดีเวลาเช้าตรู่หรือในเวลากลางคืน ไม่พาสุนัขหรือกระดิ่งยามเดินทาง เดินทางกับเพื่อนร่วมทางที่ดี ช่วยเหลือเพื่อนร่วมเดินทางและคนอื่นๆ เลือกผู้เป็นหัวหน้าเมื่อเดินทางสามคนขึ้นไป กล่าวคู่อำเมื่อเริ่มออกเดินทาง ระหว่างเดินทาง ถึงที่สูง ลงต่ำ หยุดพัก และเดินทางกลับ เมื่อต้องการนอนให้นอนตะแคงขวา ละหมาดที่มีสติญุดก่อนถึงบ้าน เข้าบ้านในเวลาเช้าหรือบ่าย และหากจำเป็นที่จะต้องถึงบ้านในเวลากลางคืนอย่าได้เข้าหากรรยาจนกว่านางจะโกนขนในที่ลับและหิวผมให้เรียบร้อย 2. อิบาตะฮฺในระหว่างเดินทางคือ การชำระร่างกายให้สะอาด ปฏิบัติได้สองวิธีคือการทำวุฎูอ์ และการตะขัมมุ้ม การละหมาดสามารถญะมะอฺและเกาะศัรได้ การถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนสามารถละศีลอดโดยชดใช้ในวันอื่น การประกอบพิธีอุมเราะฮฺและประกอบพิธีหัจญ์ 3. การเดินทางของมุสลิมคือการเดินทางเพื่อดูร่องรอยของชนชาติก่อนๆ การเดินทางเพื่อศึกษาหาความรู้และการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะฮฺและประกอบพิธีหัจญ์ และการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ ﷻ

Thesis Title	Travelling in Islamic Perspective
Author	Mr.Mahama Arboo
Major Program	Islamic Studies
Academic	2013

ABSTRACT

This research is aimed at studying in Travelling in Islamic Perspective and can practise in daily life by collecting information from data and analysing information by principle of Mustalah al-Hadith and Tarjih.

The result of study represented that 1. The meaning of Travelling is going out of home to other areas that allow by Islamic law. The form of travelling is to learn, to look the great of Allah, to move out of ways which are not allowed in Islam, to see old nations which were destroyed by Allah, to do Haj and Umrah and Jihad . Courtesy of Travelling is expenditure for the family, selection good partners, to ask for duāa, duāa to the family, departure on Thursday in the early morning or at night, do not take a dog or carry a bell, travelling with good friends, help colleagues and others, choosing one of member of trip when travelling more than two persons, saying duāa at the departure time whenever to travel, to higher places and lower places, to stop and at the arrival of the home. When to sleep to lie on one side on the right hand side. Do not enter the home without Salāt at the mosque. Go home in the morning or afternoon. When enter the home at night do not get close to wives until finish cutting hair at gender and comb hair at the head. 2. Ibādat of travelling are Wudūa Tayammum Salāt Jamāa' and Salāt Qasar No Fasting in Ramdhan but must be to compensate in an other month, Umrat and Haj. 3. Travelling of Muslim is to see the old nations which were destroyed by Allah, to learn, Umrat and Haj and Jihad.

عنوان البحث السفر في الإسلام
 الباحث محمد أبو
 البرنامج الرئيسي الدراسات الإسلامية
 العام الجامعي 1434 هـ

مستخلص البحث

يهدف هذا البحث إلى دراسة السفر في الإسلام وتطبيق العملي يوميا. وتم جمع المعلومات باستخدام البطاقة وسي دي وتحليل المعلومات بالاعتماد على قاعدة 'مصطلح الحديث، والترجيح.

والنتائج التي توصل اليها الباحث هي 1. معنى السفر هو الخروج من المنزل إلى مكان آخر الذي حبها، وأنواع السفر هو السفر لطلب العلم، وتفكر في خلق الله، والهجرة، ونظر من عاقبة الأمم السابقة، والعمرة والحج، والجهاد في سبيل الله، وآداب السفر هي استعداد معيشة للأسرة، وإختيار الصاحب، والدعاء لغير المسافرين، خروج يوم الخميس، والخروج في أول النهار أو في الليل، ولا يصحب كلباً ولا جرساً، والسافر مع أحسن الصاحب، ومساعد صاحب السفر وغيره، يؤمر إماماً إذا سفر ثلاثة فأكثر، والدعاء عند السفر والخروج، والمرور مكان الأعلى والسفلى، والاضطجاع عند النوم على اليمين، والرجوع إلى المنزل، والصلاة في المسجد ركعتين، ودخول المنزل في غدوة أو عشية، وإذا دخول على أهله في الليل لا يدخل حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. 2. العبادة في السفر هي الوضوء والتيمم، صلاة الجمع والقصر، والإفطار في رمضان أثناء السفر هو أحسن الحال، والعمرة والحج. 3. إن سفر المسلم هو السفر لنظر من عاقبة الأمم السابقة، وطلب العلم والعمرة والحج والجهاد في سبيل الله.